

# Thư Chúc Mừng Năm Mới Xuân Kỷ Hợi 2019

**Kính gửi: Toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**  
**Các đồng chí, các anh chị em và các bạn thân mến!**

Cùng với những cánh én báo xuân bay về trên khắp mọi miền đất nước, một mùa xuân mới lại về. Với sức trẻ, sức xuân, trên từng gương mặt, từng bàn tay, từng guồng máy, trên những công trường, bến cảng, văn phòng, những phương tiện, công trình dầu khí..., Người lao động của Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam vẫn luôn luôn nỗ lực không ngừng, vẫn hối hả, miệt mài, hăng say lao động khí xuân đã đến thật gần.

Bước sang năm mới 2019, Tổng công ty cũng bước vào mùa xuân của tuổi 27. Vượt qua nhiều hành trình gian nan, vất vả, qua những thử thách, khó khăn, Tổng công ty đã từng bước phát triển và khẳng định vị thế thương hiệu dịch vụ kỹ thuật dầu khí quốc tế. Chúng ta đã kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống đã được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo, CBCNV, để đưa Tổng công ty trở thành mái nhà chung ấm áp, tình nghĩa, gắn bó.

Khi mùa xuân gõ cửa từng nhà, một chặng đường khó khăn vất vả và đầy thử thách của năm 2018 đã đi qua. Đội ngũ lãnh đạo, CBCNV toàn Tổng công ty đã cùng đồng hành, cùng chia sẻ vui buồn, sự gian khó, vất vả, cùng đồng cam cộng khổ trên mọi "mặt trận" sản xuất kinh doanh - dịch vụ. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Doanh thu hợp nhất năm 2018 với 15.000 tỷ đồng (đạt 115% Kế hoạch năm 2018), Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 960 tỷ đồng (đạt 137% Kế hoạch năm 2018) là kết quả của tinh thần lao động đoàn kết, gắn bó, tâm huyết, cống hiến. Kết quả này càng đáng tự hào và có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nhiều thách thức và khó khăn đối với ngành Dầu khí nói chung và Tổng công ty nói riêng, là minh chứng cho thấy dòng chảy và sự phát triển không ngừng nghỉ của Tổng công ty trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và biểu dương đặc biệt Tập thể lao động Tổng công ty, Ban lãnh đạo các Đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty, đội ngũ cán bộ, Người lao động trong toàn Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực không mệt mỏi, chia sẻ, đồng hành cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty và đóng góp tích cực vào kết quả chung của Tổng công ty trong năm qua.

Trước thềm mùa xuân Kỷ Hợi 2019 với những kế hoạch mới, mục tiêu mới lại chờ đón chúng ta. Sau những ngày xuân vui vầy, chúng ta sẽ lại cùng chung vai sát cánh để chinh phục những thách thức. Và những khó khăn, thử thách thì luôn luôn bất ngờ, luôn luôn không báo trước. Nhưng, dù những khó khăn ngày càng nhiều hơn, thử thách ngày càng lớn hơn, điều đó không làm chúng ta trở ngại, chùn bước.

Những niềm tin sẽ mở lối vươn xa. Ban Lãnh đạo chúng tôi tin tưởng rằng, với trình độ, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế; với truyền thống "đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp" cùng tinh thần, bản lĩnh đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp; với sức xuân, sức sống mới lan tỏa, toàn thể CBCNV Tổng công ty sẽ tiếp tục cùng nhau tạo nên sức mạnh thật lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, như chúng ta vẫn luôn vượt qua. Con tàu PTSC sẽ luôn vững bước để vươn ra biển lớn. Chúng ta hãy cùng thống nhất ý chí, hành động, cùng chung sức chung lòng, giữ vững niềm tin, lạc quan, đam mê, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết cho một năm mới phía trước.

Trong không khí đầm ấm, náo nức chào tân xuân, Ban Lãnh đạo Tổng công ty xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các đồng chí, các anh chị em, các bạn, các CBCNV và toàn thể gia đình. Chúc một năm mới vui vẻ, may mắn, hạnh phúc, thành công và an khang thịnh vượng sẽ tới với mọi Đơn vị, mọi nhà, mọi người...

Đặc biệt, chúc Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chúng ta có một năm mới Kỷ Hợi thật khởi sắc, thật thành công và PTSC sẽ hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Mùa quả ngọt, và thật nhiều những cánh én báo tin vui sẽ bay về với Tổng công ty trong năm mới 2019.

Thân ái!

**CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN**



• Nguyễn Trần Toàn

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY/  
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN THANH TÙNG

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MẠNH CƯỜNG

